



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง

ที่ ๒๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในเวลาพักกลางวัน

ตั้งแต่วันที่ ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

\*\*\*\*\*

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการปรับขยายเวลาราชการ ให้บริการ ประชาชนของกระทรวงมหาดไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการในช่วงพัก กลางวันของวันการทำงานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. เพื่อเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการยื่นขออนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ร.บ. ชุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และรับชำระภาษี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้ ปฏิบัติราชการระหว่าง วันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลาพักกลางวัน (๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.) ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับ	วัน	ผู้ปฏิบัติงาน	หมายเหตุ
๑	วันจันทร์	๑.นายวิชัย ทิพชาติ ๒.น.ส.อำภา พรหมเวียง	
๒	วันอังคาร	๑.นายอัครพงศ์ พันธุ์ศรี ๒.น.ส.กาญจน์หทัย พรหมยาลี	
๓	วันพุธ	๑.น.ส.ปริยาภัสสร โหจันทร์แสง ๒.น.ส.วันทนา จันทพันธ์	
๔	วันพฤหัสบดี	๑.น.ส.มนกร รัตน์วงศ์สกุล ๒.น.ส.วีรยา กัลยานาม	
๕	วันศุกร์	๑.น.ส.ศิริกัลยา สุทธิบุญ ๒.น.ส.วีรยา กัลยานาม	

**มีหน้าที่ดังนี้**

๑. ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการในช่วงพักกลางวัน และทำหน้าที่ในการรับคำร้อง หรือช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มคำร้องต่างๆและ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

๒. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มาติดต่อขอยื่นอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ พ.ร.บ.ชุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และรับชำระภาษี ให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย พร้อมทั้งบันทึกชื่อประชาชนผู้ขอรับบริการในสมุดบันทึกเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบต่อไป

/๓. ให้ผู้ปฏิบัติ...

๓. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสม ห้ามละทิ้งเวรโดยเด็ดขาด หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งได้ให้บันทึกเสนอสับเปลี่ยนเวรกับผู้อื่นได้โดยได้รับอนุมัติจากนายก เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง จึงสับเปลี่ยนกันได้

๕. ให้บันทึกการปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง เสนอต่อปลัดเทศบาลตำบลหนองขอนกว้างและนายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง

ดังนั้น ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของ ปลัดเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง หากพบปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้น ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



( นายสุภชาติ สายแสง )

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง